

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า หลังผลทดสอบวิกฤติยุโรป-ข้อมูลศก.สหรัฐออกมาดี

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าจากเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน หลังค่าเงินยูโร และสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ ปรับตัวขึ้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารยุโรป และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงสัปดาห์ก่อน ออกมาในทิศทางที่ดี

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ หลังจากตลาดคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารยุโรป แต่ยูโรก็เผชิญกับแนวต้านที่ 1.30 ดอลลาร์

*ผลการทดสอบภาวะวิกฤติที่แสดงว่า มีธนาคารเพียง 7 แห่งจาก 91 แห่งที่ไม่ผ่านการทดสอบ ช่วยหนุนยูโรปรับตัวขึ้น แต่ความวิตกกังวลที่ว่า การทดสอบไม่เข้มงวดพอนั้น ทำให้นักลงทุนบางรายลังเลที่จะเข้าลงทุนลือตใหญ่ในยูโร

*ตลาดยังมีความระมัดระวัง ก่อนการแถลงผลประกอบการของธนาคารยุโรปบางแห่งในวันนี้ อาทิ ดอยซ์แบงก์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนการลงทุนในธนาคารยุโรปตอนใต้ หลังการประกาศผลการทดสอบภาวะวิกฤติ

*นักวิเคราะห์บางราย มองว่า การปรับตัวขึ้นของยูโรอาจถูกจำกัด โดยการไถ่ถอนพันธบัตรยูโรโซนที่ครบกำหนดและการจ่ายดอกเบี้ย 4.5 หมื่นล้านยูโรในสัปดาห์นี้

*นักวิเคราะห์ ระบุอีกว่า แม้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ จะพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือน มิ.ย. แต่จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มขึ้น เพื่อรับประกันกับนักลงทุนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐ จะยังคงดำเนินต่อไป

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 32.19/22 จาก 32.22/27 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.20/23 จาก 32.23/28 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.92/95 จาก 86.84 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3006/08 จาก 1.2992 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทแข็งค่ามาได้น้อย จากผล stress test ที่ออกมา คือก่อนหน้านี้ก็กลัวกันมากไป เลยมีการเล่น rebound ขึ้นมา แต่ก็ตอบรับกันมาเรื่อย ๆ ทำให้เมื่อวันศุกร์ตลาดเลยไม่ได้มีปฏิกิริยากับ stress test มากนัก" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทในวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบ แต่ค่อนข้างไปในทางแข็งค่า โดยมีแนวต้านที่ 32.19 และแนวรับ 32.25 ส่วนปัจจัยในช่วงนี้ เป็นเรื่องของ การคลายความกังวล จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและยุโรป ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้